

โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตอาหาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้อาหารมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ความสามารถในการยืดอายุของอาหาร ทำให้เก็บรักษาไว้ได้นาน ความสามารถในการขนส่งอาหารไปทั่วทุกมุมโลกได้รวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร แต่ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังเจริญรุดหน้าไปนั้น ปัญหาใหม่ ๆ ก็เกิดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ปลอดภัย ทำให้แต่ละประเทศทั่วโลก สนใจและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากโรคอาหารเป็นพิษ ตามนิยามขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ซึ่งหมายถึง อาหารนั้นจะต้องปลอดจากสารพิษ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียม บรรจุ ผสม และรับประทานอย่างถูกต้อง ตามความมุ่งหมายของอาหารนั้น ๆ อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักทั้งจากกลุ่มเกษตร ประมง และปศุสัตว์ เป็นสินค้าที่มีความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารสากล และปลอดภัย แต่อุตสาหกรรมอาหารที่ส่งออกของไทย ดังกล่าว ยังประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากแหล่งผลิต หรือแหล่งแปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ประกอบการไทย จึงต้องตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องดังกล่าว โดยต้องผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องพัฒนาสถานประกอบการให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อสถานประกอบการ และสินค้า เช่น GAP, GMP และ HACCP เป็นต้น

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้านความปลอดภัย (Food Safety) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพในการควบคุมกระบวนการผลิต ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และตลาดสากล ให้สามารถแข่งขันได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เป็นอาหาร ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เป็นอาหาร

สาขาเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เป็นอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม ชา กาแฟ มะขาม มะพร้าว เนื้อสัตว์ และอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ขอยตริมิตร กล้วยน้ำไท
ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2367 8143 , 0 2367 8156

โทรสาร : 0 2367 1812

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม